

Cần “3 nhanh, 3 đủ” trong sản xuất vụ mùa



Mạ được trà lúa đại trà gieo mạ từ ngày 20 - 25/6.

Vụ mùa năm 2022 được dự báo là vụ gặp nhiều thách thức về lịch thời vụ, giá vật tư đầu vào tăng cao, thời tiết và sâu bệnh hại diễn biến phức tạp. Để khắc phục những khó khăn hiện hữu, quyết tâm giành thắng lợi ở vụ mùa, các địa phương cần thực hiện tốt “3 nhanh, 3 đủ”: thu hoạch nhanh - làm đất nhanh - gieo cấy nhanh, đủ lượng giống - đủ nước - đủ phân bón.

Thời tiết mưa rét đầu vụ làm lúa xuân sinh trưởng chậm hơn so với các vụ xuân năm trước, giai đoạn từ khi lúa trở đến chín có mưa nhiều, ảnh hưởng đến thời gian thu hoạch. Theo báo cáo của ngành nông nghiệp, đến ngày 3/6 toàn tỉnh mới thu hoạch được khoảng 5.000ha lúa xuân trà sớm, cùng kỳ năm 2021 thu hoạch đạt 43.000ha. Dự kiến lúa xuân thu hoạch tập trung từ ngày 10 - 25/6, có khoảng gần 1.000ha thu hoạch đầu tháng 7. Đây sẽ là áp lực rất lớn cho sản xuất vụ mùa. Ông Mai Thanh Giang, Chi cục

trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Về thời vụ, chúng tôi khuyến cáo tới các địa phương kết thúc cấy càng sớm càng tốt, phấn đấu xong trước ngày 25/7 để tránh mưa lớn giai đoạn đầu vụ đồng thời bảo đảm một số giống lúa trở trước ngày 15/9 trong khung thời vụ an toàn. Đây là mục tiêu khá khó khăn bởi đến đầu tháng 6 vẫn còn một số diện tích lúa xuân (cây muộn do ảnh hưởng của rét đậm đầu vụ) trở bông. Ngoài việc khuyến cáo các địa phương tập trung mọi phương tiện, máy móc, nhân lực, lúa chín tới đâu thu hoạch tới đó đồng thời làm đất ngay, Chi cục chú trọng tuyến truyền lịch thời vụ tới các hộ tích tụ ruộng đất sản xuất quy mô lớn. Bằng việc trang bị nhiều thiết bị, máy móc công suất lớn, hiện đại, các hộ này có vai trò lớn trong việc đẩy nhanh tiến độ sản xuất cũng như bảo đảm lịch thời vụ của địa phương.

Ông Lê Quý Thắng, Trưởng phòng Nông nghiệp

và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng cho biết: Xác định thời vụ là yếu tố quan trọng quyết định đến kết quả sản xuất, công tác thu hoạch lúa xuân, làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ mùa được huyện chỉ đạo quyết liệt. Huyện đã huy động hàng trăm máy gặt đập liên hợp thu hoạch được trên 1.000ha lúa xuân trà sớm, đồng thời chỉ đạo các địa phương thu hoạch tới đâu khẩn trương làm đất, gieo cấy vụ mùa để tránh rủi ro do thời tiết.

Giá phân bón đang ở mức rất cao, một số loại phân bón nhập khẩu tăng khoảng 80 - 100% so với cùng kỳ năm 2021 ảnh hưởng lớn đến đầu tư cũng như hiệu quả sản xuất lúa. Trước thực trạng đó, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương tăng cường sử dụng phân vi sinh, phân hữu cơ vi sinh để nâng cao độ phì cho đất; bón cân đối đạm, lân, kali, tăng cường thêm phân kali để tăng tính chống chịu với bệnh bạc lá, chống đổ ngã với phương châm bón lót sâu, thúc sớm.

Do thời gian cấy vụ không có nên cầu nối sâu bệnh được duy trì liên tục, nên nhiệt lại thuận lợi cho rầy, bệnh bạc lá phát triển. Trong cơ cấu giống, ngành nông nghiệp khuyến cáo các địa phương sử dụng giống ngắn ngày cho trà lúa mùa sớm, đặc biệt áp dụng quy trình cấy hàng rộng, hàng hẹp để thuận lợi cho việc đặt bầu trồng cây vụ đồng ưa ẩm; tăng cường sử dụng các giống có chất lượng cao, chống chịu khá với bệnh bạc lá đồng thời tiếp tục phát triển các giống đặc sản, giống đã xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu để nâng cao giá trị. Nhóm lúa thuần chất lượng cao chiếm 42 - 45% diện tích, nhóm lúa có năng suất cao, chịu thâm canh chiếm 55 - 58% diện tích. Nông dân thu hoạch đến đâu làm đất, vùi sâu gốc rạ đến đó, giữ nước trên ruộng. Ngoài ra, nên bón thêm vôi bột hoặc một số chế phẩm sinh học để tăng cường phân hủy rơm rạ, hạn chế nguồn sâu bệnh và tránh ngộ độc hữu cơ cho lúa mùa. Lượng mưa được dự báo ở mức cao hơn trung bình nhiều năm, tập trung các tháng 8, 9, 10, vì vậy các địa phương cần hạn chế tối đa việc gieo trồng do khả năng bị chết do nắng nóng và mưa lớn đầu vụ.

Tuy lúa xuân mới bắt đầu cho thu hoạch nhưng sản xuất vụ mùa đang cận kề. Cùng với các giải pháp đẩy nhanh tiến độ sản xuất, khi giá vật tư nông nghiệp tăng cao, nguy cơ xuất hiện các mặt hàng kém chất lượng, hàng giả... rất cao, do đó các cơ quan chuyên môn, địa phương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm ổn định thị trường vật tư nông nghiệp.

NGÂN HUYỀN

HƯNG HÀ Thiếu nhân lực y tế cơ sở

Hiện nay, trong khi tại nhiều bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, bệnh nhân phải xếp hàng chờ đến lượt khám, thậm chí là quá tải nhưng ở một số trạm y tế (TYT) cơ sở trên địa bàn huyện Hưng Hà dù đạt chuẩn quốc gia nhưng việc thu hút người dân đến khám và điều trị tại TYT vẫn là bài toán khó. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là các TYT đang gặp khó khăn về nhân lực, nhất là khó tuyển dụng bác sĩ về công tác tại đây.



Người dân đến khám chữa bệnh tại Trạm Y tế xã Thái Phương (Hưng Hà).

TYT xa trung tâm huyện hay xuống cấp mà không ít TYT dù được đầu tư mới, khang trang, có đầy đủ chức năng, thậm chí là máy móc hiện đại nhưng nhân viên y tế cũng “bó tay” vì chưa có chuyên môn sử dụng. Cũng có TYT đã thu hút được bác sĩ trẻ về làm song do thu nhập thấp nên đã nghỉ sau đó không lâu. Điều này gây ra nhiều hệ lụy, trong đó nguy hiểm nhất là người dân không còn tin tưởng vào năng lực của các TYT và gây quá tải cho bệnh viện tuyến trên. Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Hưng

Hà cho biết: Toàn huyện có 35 TYT xã, thị trấn nhưng có đến 20 TYT chưa có bác sĩ. Để khắc phục khó khăn trong vấn đề nhân lực của TYT xã, với những địa bàn thiếu bác sĩ chúng tôi có kế hoạch phân công bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện về tăng cường hỗ trợ hoạt động chuyên môn. Ngoài ra chúng tôi tuyên truyền, vận động cơ sở hành nghề y được tư nhân trên địa bàn cùng phối hợp với TYT xã làm tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân.

Rõ ràng, việc thiếu bác sĩ đang ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng khám

chữa bệnh ban đầu ở một số xã của huyện Hưng Hà. Trong khi đó, những giải pháp tình thế như bố trí bác sĩ làm việc luân phiên cũng chỉ là giải pháp tạm thời và vẫn còn mặt hạn chế. Để thực hiện tốt công tác này, ngành y tế cần có chính sách thu hút và giữ chân bác sĩ công tác tại các TYT lâu dài. Đồng thời, cần tiếp tục đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị chuyên môn, triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia để TYT xã thực sự là địa chỉ tin cậy của người dân.

THANH THUY

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN HỒNG PHONG Địa chỉ tin cậy của nông dân

Được thành lập từ năm 1994 trên cơ sở hợp tác xã tín dụng với số thành viên ban đầu 24 người, trải qua 28 năm với những nỗ lực bền bỉ và linh hoạt trong hoạt động quản trị, điều hành, đến nay, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) Hồng Phong (Vũ Thư) không ngừng phát triển quy mô và chất lượng hoạt động với tổng số 2.460 thành viên, trở thành địa chỉ tin cậy của nông dân địa phương.

Bà Trần Thị Phương, Giám đốc Quỹ TDND Hồng Phong cho biết: Những ngày đầu mới thành lập Quỹ gặp nhiều khó khăn do công cụ lao động, cơ sở vật chất còn nghèo nàn, lạc hậu; trình độ đội ngũ cán bộ, nhân viên còn hạn chế. Đến năm 1997, được

sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, Quỹ đã xây dựng trụ sở làm việc; đến năm 2012 Quỹ mở rộng địa bàn hoạt động sang xã Duy Nhất. Vào thời điểm đó, Quỹ có 1.566 thành viên, tổng nguồn vốn hoạt động 19 tỷ đồng, trong đó vốn huy động tiền gửi 17 tỷ đồng, dư nợ cho vay thành viên 16,7 tỷ đồng. Nhờ tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời bám sát các chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Quỹ đã không ngừng phát triển, quy mô tín dụng ngày càng được mở rộng, từ đó đóng góp quan trọng vào việc đẩy lùi tín dụng đen ở địa phương. Đến hết tháng 4/2022, Quỹ có 2.460 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động đạt

173 tỷ đồng, tăng gấp 9,1 lần so với thời điểm năm 2012, tăng 5,23% so với thời điểm 31/12/2021; vốn huy động tiền gửi đạt 160,5 tỷ đồng, tăng gấp 9,4 lần so với thời điểm năm 2012, tăng 0,75% so với thời điểm 31/12/2021; dư nợ cho vay thành viên đạt 112 tỷ đồng với 628 khách hàng đang vay vốn, tăng gấp 6,7 lần so với thời điểm năm 2012, tăng 9,91% so với thời điểm 31/12/2021

Với tổng số 12 cán bộ, nhân viên, Quỹ TDND Hồng Phong bố trí 2 cán bộ tín dụng phụ trách từ khâu thẩm định hồ sơ, xác minh mức vay, hoàn thiện hồ sơ đến kiểm tra, giám sát sau giải ngân bảo đảm khách hàng sử dụng vốn vay đúng mục đích và có hiệu quả. Đặc biệt, để

giúp khách hàng vượt qua khó khăn do tác động của dịch Covid-19, Quỹ TDND Hồng Phong thực hiện giảm lãi suất cho vay 1%/năm cho tất cả khách hàng trong 3 tháng 11, 12/2021 và 1/2022. Đến nay, Quỹ duy trì lãi suất cho vay ở mức phổ biến 9,5%/năm. Trong 4 tháng đầu năm 2022, Quỹ đã giải ngân cho khách hàng vay vốn với số tiền gần 22 tỷ đồng. Từ nguồn vốn đó, nhân dân hai xã Hồng Phong và Duy Nhất có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Gia đình ông Trần Văn Thuận, thôn Tương Đông, xã Hồng Phong là 1 trong hơn 600 khách hàng đang vay vốn của Quỹ TDND Hồng Phong đạt hiệu quả cao. Năm 2015, gia đình ông nhận 7 sào đất ở vùng chuyển đổi của xã để trồng dâu nuôi tằm, đồng thời trồng xen kê các loại rau màu, ngô, đậu và đào ao nuôi thả các loại cá truyền thống. Với diện tích đất đã trồng đủ cung cấp cho gia đình ông nuôi 3 lứa tằm/tháng, sản lượng đạt từ 30 - 40kg kén/lứa. Ông

trưởng tâm sự: Trong quá trình phát triển kinh tế của gia đình luôn có sự đồng hành của Quỹ TDND Hồng Phong bởi Quỹ luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để gia đình tôi có vốn một cách nhanh chóng đầu tư vào sản xuất, từ đó đem lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Một trong những đổi mới mang tính đột phá tạo nên thương hiệu cho Quỹ TDND Hồng Phong đó là từ tháng 1/2022 Quỹ chính là 1 trong 8 quỹ TDND trong tỉnh đăng ký sử dụng ứng dụng ngân hàng số Co-opBank mobile banking cho cán bộ và thành viên, từ đó đóng góp tích cực vào phát

triển dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt tại khu vực nông thôn. Từ hiệu quả ban đầu, đến tháng 4/2022 Quỹ tiếp tục triển khai tới toàn bộ thành viên, đến nay đã có gần 100 khách hàng và nhân viên sử dụng ứng dụng.

Triển khai có hiệu quả các giải pháp kinh doanh, Quỹ TDND Hồng Phong đạt tổng lợi nhuận trong 28 năm là 7,8 tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách nhà nước 2,9 tỷ đồng, xếp trong top các quỹ hoạt động khá của hệ thống đồng thời được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen...

MINH HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ BẢO HƯNG Tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2022



Các gian hàng của doanh nghiệp Việt Nam tại triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2022.

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cùng với 19 doanh nghiệp khác trong nước tham gia triển lãm thực phẩm quốc tế Seoul 2022 (Seoul Food 2022) tại Trung tâm triển lãm quốc tế Hàn Quốc Kintex. Đây là một trong những triển lãm chuyên ngành thực phẩm nổi tiếng hàng đầu khu vực châu Á. Seoul Food 2022 thu hút hơn 800 doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia trưng bày sản phẩm với 1.600 gian hàng.

Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng mang tới Seoul Food 2022 các sản phẩm gồm bánh quy, bánh mềm phủ chocolate, các loại kẹo chocolate và các loại thạch mang nhãn hiệu Omeli. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Phan Thị Chăm cho biết, các sản phẩm của Bảo Hưng đã xuất khẩu đi 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, kim ngạch đạt gần 3 triệu USD/năm. Hàn Quốc là một trong những thị trường chính của Bảo Hưng với 2 đối tác lớn phân phối tiêu thụ. Tham gia Seoul Food 2022, ngoài tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm, thương hiệu Bảo Hưng, Công ty mong muốn đẩy mạnh doanh số xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và tìm kiếm cơ hội hợp tác xuất khẩu vào thị trường các nước khu vực châu Á trong thời gian tới.

Seoul Food 2022 diễn ra từ ngày 7 - 10/6 với một số sự kiện: Hội nghị công nghệ và xu hướng thực phẩm toàn cầu; trao giải thưởng Seoul Food 2022 cho các doanh nghiệp tham gia; cuộc thi bán hàng thương mại trực tiếp nhằm thúc đẩy ngành dịch vụ thực phẩm, ngành công nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch Covid-19.

KHÁC ĐUẬN



Gia đình ông Trần Văn Thuận (thôn Tương Đông, xã Hồng Phong) phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm từ nguồn vốn vay của Quỹ TDND Hồng Phong.

